

Nhơn Tân, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Mặt trận phối hợp chính quyền tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã năm 2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao đến tháng 10 năm 2023 của xã nhà, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao có kết cấu hạ tầng cơ bản theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; Quốc phòng - An ninh được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Nhơn Tân đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích Nông thôn mới nâng cao trong cuối năm 2023. Đạt 19/19 tiêu chí đang trở thành hiện thực để người dân được hưởng lợi trong thời gian tới.

Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích trong cuối năm 2023. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nhơn Tân phối hợp với chính quyền xã chỉ đạo Đài truyền thanh xã phát thanh tuyên truyền các chuyên mục trên hệ thống truyền thanh đến toàn thể nhân dân trong xã để nhân dân tham gia góp ý. Thông qua việc góp ý kiến để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh Phong trào thi đua "Cả xã chung sức chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao" giai đoạn 2021 - 2025 và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

- Nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Lấy ý kiến hài lòng của người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên, Cấp ủy, ban quân dân chính thôn, ban công tác Mặt trận khu dân cư là một trong những nội dung làm cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào tháng 10 năm 2023.

Theo đó, mục đích, yêu cầu đặt ra là thông qua việc tham gia lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao là trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao phải đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, sau khi tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao phải được niêm yết bảng tổng hợp công khai và thông báo trên hệ thống thông tin đại chúng của xã. Thời gian niêm yết và công khai kết quả lấy phiếu sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên các phương tiện thông tin đại chúng là 10 ngày, kể từ ngày báo cáo kết quả tổng hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Phiếu lấy ý kiến đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sẽ được niêm phong và lưu giữ tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Một lần nữa chúng ta phải xác định rằng, chủ thể xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhân dân với sự hỗ trợ của Nhà nước, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Thời gian tiến hành lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân được tiến hành trong thời gian 5 ngày từ ngày 02 tháng 8 năm 2023 đến ngày 08 tháng 8 năm 2023 là kết thúc. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn xã rất mong được sự phối hợp tạo điều kiện của toàn hệ thống chính trị và nhân dân chúng ta.

Trên đây là Thông báo Mặt trận phối hợp chính quyền tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã năm 2023. Kính báo cáo Đảng ủy Đảng ủy theo dõi chỉ đạo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (B/cáo);
- TT. HĐND xã (Để biết);
- UBND xã (P/hợp);
- UBMTTQVN thị xã;
- BTT UBMTTQVN xã;
- Các tổ chức thành viên MT xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Bí thư chi bộ thôn và 5 BCT MT thôn;
- Lưu.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hùng